

Cách đi xe an toàn khi trời mưa bão

Viết bởi Lê Trọng

Thứ hai, 24 Tháng sáu 2013 13:35

◻ Kiểm soát tốc độ và hình thức phanh phù hợp để tránh trơn trượt là điều cần đặc biệt chú ý khi đi xe trong điều kiện trời mưa bão.



Trời mưa dầm khi giao thông ìn xùn

Không ai có thể biết trước chính xác thời tiết diễn biến như thế nào mặc dù đã có những hình thức dự báo chuyên nghiệp, vì thời tiết luôn luôn bất ngờ cho mình những khả năng và kiến thức đầy đủ để tạo sự an toàn cho bản thân cũng như người tham gia giao thông.

Tùy thuộc vào kinh nghiệm, khả năng của mỗi người mà có cách xử lý thích hợp trong mỗi tình huống gặp trời mưa bão. Những điểm đáng chú ý nhất khi điều khiển thời tiết này là mặt đường trơn trượt, hình thức vận hành xe để kiểm soát và tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Cách đi xe an toàn khi trời mưa bão

Viết bởi Lê Thị Ngọc

Thứ hai, 24 Tháng sáu 2013 13:35

Ghi nhớ đầu tiên đó chính là bảo vệ các thiết bị như ngạt ướt đường bộ hoặc mũ bảo hiểm, giày, quần áo, găng tay. Các thiết bị di chuyển trong thành phố, vỉa hè công viên hàng ngày thì quần áo và găng tay bảo vệ có vẻ không phù hợp, nhưng lưu ý các kỹ thuật lái xe đó là mất chuyển đi xa, trên những hành trình dài qua nhiều loại địa hình, thời tiết. Không chỉ bảo vệ các thiết bị khi bão, khi trời mưa, chúng còn tránh tác động trực tiếp của nước mưa tới các thiết bị, đặc biệt là đôi mắt.

Trời mưa, gió thổi mạnh đi liền với tầm nhìn giảm, cũng không lo ngại trực tiếp những hình phạt đối với người lái xe do thời tiết xấu nhưng mù dày đặc. Lúc này, để quan sát tốt ngoài việc sử dụng đèn, người lái xe khi cần nên hạn chế đột ngột đổi hướng lái trên đường thẳng do vạch sáng đèn tạo ra, khi đó khả năng quan sát sẽ tốt hơn. Ngoài ra, theo các chuyên gia, nên sử dụng kính màu có màu vàng hoặc đỏ sẽ tăng thêm các khả năng lái xe khi đi trời mưa, vào ban ngày.

Những tai nạn thường gặp nhất do trời mưa chính là trượt đường do mất kiểm soát, hệ thống phanh bị bó cứng. Khi trời mưa tuy nhiên không chúi tay lái cao, vì khi gặp vật cản phía phanh gặp, lốp không bám đường, hệ thống phanh do nước mưa nên bó cứng sẽ gây hiện tượng mất lái dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, khi trời mưa bất chợt mưa, không nên vội vàng tăng tốc để tránh mưa, vì khi đó bị động cơ kết hợp với nước mưa tạo thành một lớp ngăn cách bánh xe tiếp xúc với mặt đường, rất dễ trượt ngã.

